



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมขบวนการสหกรณ์มอบอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกาญจนบุรี ขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยตัวแทนขบวนการสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ๘ แห่ง มอบอาคารเรียนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาการ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยร่วมกันบริจาค ทุนทรัพย์ ๔.๔ ล้านบาทสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติพลเอกฉัตรชัย เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างการเป็นประธานในพิธีมอบอาคารเรียนขนาด ๒ ชั้น ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาการ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพล.ต. สมจิตร กาญจนนะสันเทียะ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ เป็นผู้รับมอบ ว่า การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ร่วมกับสหกรณ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม ๘ แห่ง สมทบทุน ๔.๔ ล้านบาท เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนขนาด ๒ ชั้น พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาการ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชายแดนไทย-พม่า ซึ่งราษฎรย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่กันมากขึ้น มีประชากรกว่า ๑,๐๐๐ ครอบครัว ซึ่งมีหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งมอญ พม่า เนปาล และกะเหรี่ยง ปัจจุบันทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภายในโรงเรียนมีโรงประกอบอาหาร สหกรณ์ร้านค้า เรือนพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฝึกอาชีพ เรือนเพาะชำ เรือนเพาะเห็ด โรงเลี้ยงไก่ไข่ บ่อเลี้ยงปลา ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริ อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรที่โรงเรียน แล้วนำผลผลิตที่ได้ ประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน การดำเนินงานของโครงการนี้นอกจากจะช่วยให้เด็กไม่ขาดแคลนอาหารกลางวันแล้วยังช่วยให้เด็กๆ ได้รับความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ในด้านการโภชนาการที่ดี นอกจากนี้ยังมีโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อตามศักยภาพ แล้วนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง โครงการ ฝึกอาชีพให้นักเรียนได้มีทักษะในการประกอบอาชีพและมีอาชีพติดตัว นำไปเลี้ยงชีพได้ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังความรู้ด้านสหกรณ์ และสร้างนิสัยให้สอดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์ให้นักเรียน โดยจัดกิจกรรมสหกรณ์เพื่อให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ เช่น กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมออมทรัพย์และกิจกรรมการเกษตร และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนและคนในชุมชน

“อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติที่มอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาการ เป็นแห่งแรกที่สร้างแล้วเสร็จ จากจำนวนทั้งหมด ๑๐ แห่ง ที่อยู่ภายใต้โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสเรียนพร้อมอุปกรณ์ การเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน มีสถานที่เรียนเพิ่มขึ้นและได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ในอนาคตที่ดีขึ้น และลดปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการสร้างอาคารเรียนแห่งนี้ ส่งผลให้

ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการขยายระดับการศึกษา โดยจะเปิดการสอนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้ลูกหลานของคนในชุมชนไม่ต้องเดินทางไปเรียนต่อในตัวอำเภอหรือตัวจังหวัด เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สสนองแนวพระราชดำริที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานไว้” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว